

Số: **17**/BC- HĐND

Sơn Tây, ngày **17** tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi Ngân sách 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (khóa VI) tại Công văn số 16/HĐND ngày 05/7/2023 về thẩm tra tài liệu trình tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023(kỳ họp thứ 13), khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua nghiên cứu báo cáo 243/BC-UBND, ngày 30/6/2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đại phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện thống nhất có một số nhận định đánh giá sau:

II. Tình hình thực hiện thu – chi 6 tháng đầu năm 2023

Tình hình thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc, đảm bảo thực hiện theo các quy định của Pháp luật, hướng dẫn của bộ tài chính, bám sát Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện về phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách năm 2023; tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

1/ Về phần thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023: 633.281 triệu đồng, đạt 226% so với dự toán tình giao và 217,8% dự toán HĐND huyện giao và bằng 257,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Thu ngân sách trên địa bàn đạt 150.776 triệu đồng, bằng 131,6% so với tình và Nghị quyết HĐND huyện giao và bằng 115,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có 4/7 khoản thu đạt và vượt dự toán giao trong năm, nhiều khoản thu vượt so với cùng kỳ năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất như đánh giá cao kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2023.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt và vượt theo dự toán, cụ thể: thu tiền sử dụng đất 0.1% so với KH.

Ban kinh tế- xã hội đề nghị UBND huyện cần có biện pháp, giải pháp sớm khắc phục những nguyên nhân, hạn chế ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách;

đồng thời cần có giải pháp và sớm triển khai các bước cần thiết tiến hành đấu giá đất KDC Đồng bà cầu và B19 để đạt chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch giao; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương đẩy mạnh khai thác các nguồn thu không đạt hoặc kiến nghị điều chỉnh giảm các chỉ tiêu thu không đạt qua nhiều năm.

Đề nghị chuẩn xác lại số liệu tổng thu ngân sách nhà nước nêu trong báo cáo và phân phụ lục cần được chính xác và thống nhất.

2/ Về phân chi:

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm là: 266.455 triệu đồng, đạt 91,6% so với dự toán theo Nghị quyết HĐND huyện giao đầu năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển: 138.278 triệu đồng, đạt 1.094% so với KH giao; chi thường xuyên 128.177 triệu đồng, đạt 49,7% so KH.

Chi NSNN 6 tháng đầu năm cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, thực hiện việc kiểm tra rà soát, quản lý các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, thực hiện tiết kiệm triệt để. Ban thống nhất với đánh giá phân chi NSNN 6 tháng đầu năm được nêu trong báo cáo. Tuy nhiên đề nghị phân tích làm rõ một số nội dung:

- Cơ quan chuyên môn làm rõ thêm mục chi "các khoản chi khác" vượt 267,2% với dự toán giao trong năm;

- Có một số nhiệm vụ còn thấp so với kế hoạch giao đầu năm làm cho tỷ lệ chung của chi thường xuyên thấp, cụ thể: Chi an ninh đạt 28,1%; chi giáo dục đào tạo, dạy nghề 42,8%; chi bảo vệ môi trường 23,5%, chi các hoạt động các cơ quan quản lý đảng, đoàn thể 46,5%.

- Đối với nguồn dự phòng ngân sách, Ban kiến nghị sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cho các nhiệm vụ được nêu tại điểm a, khoản 2, điều 10 của Luật ngân sách; hạn chế sử dụng nguồn ngân sách dự phòng cho các nhiệm vụ được dự toán trước như chi cho Tổ chức Đại hội đại biểu hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời, Ban Kinh tế - xã hội nhấn mạnh một số nội dung sau: Đối với chi thường xuyên: đảm bảo việc cấp, giải ngân kinh phí các ngành, địa phương kịp thời, đáp ứng các nhu cầu trên cơ sở dự toán; tiến hành các biện pháp quản lý chặt chẽ các khoản chi; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính...

II/ Về điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2023:

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung nêu trong báo cáo. Ban đề nghị lưu ý thêm:

- Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi đơn đốc thường xuyên các cơ quan đơn vị để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về thu chi ngân sách năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

- Về chi ngân sách, cần bám sát dự toán theo Nghị quyết HĐND huyện giao đầu năm, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát công tác chi, không để chi sai chế độ theo quy định; đối với nguồn kinh phí dự phòng hạn chế chi cho mục đích khác, trừ khoản chi đột biến mang tính cấp bách, chi phòng, chống khắc phục thiên tai, bão lụt. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, có hiệu quả; đảm bảo chi thường xuyên theo dự toán, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết tình hình thực hiện thu – chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ban Kinh tế - xã hội kính trình HĐND huyện xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Bí thư Huyện ủy;
- CT, PCT, UVTT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND;
- UBMTTQVN huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Anh Dũng